



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๐๔/๙๑๕๑

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

## เรื่องเดิม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานฯทราบโดยทั่วกันตามบันทึกข้อความ ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๐๔/๓๗๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วนั้น

## ข้อเท็จจริง

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ระบุในข้อ ๖.๕ ให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตามประกาศฯ ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

## ข้อกฎหมาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

## ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บันทึกข้อความนี้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายสมจินต์ มากพา)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รอง นพ.สสจ.	วันที่ 5 กย 65
หัวหน้าฝ่าย	ตรวจวันที่ 2 กย 65
รองหัวหน้าฝ่าย	ตรวจวันที่ 27 กย 65
ผู้ปฏิบัติ	พิมพ์วันที่ 31 ก.ย 65

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. วัฒนธรรมองค์กรการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา**

เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา

**๒. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข**

ไม่พบการจัดซื้อเพื่อหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน

**๓. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา**

ไม่พบการรับผลประโยชน์จากบริษัทฯและเวชภัณฑ์มีใบยา ทั้งในรูปแบบ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

**๔. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา**

ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจได้แสดงถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา โดยได้ลงนามในประกาศเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดและและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและมีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

**๕. เกสักรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา**

พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพิจารณาจากการไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา

**๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา**

พบว่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฯ ไม่พบมีการรับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ซึ่งเป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทในหน่วยงาน

๗. บริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีไชยาและผู้แทนบริษัทฯ หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา

มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ,ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา จากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีไชยา และผู้แทนบริษัทฯหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาแต่อย่างใด



(นายวิวัฒน์ อุปคำ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงานฯ



(นายสมจินต์ มากพา)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ผู้รับรองรายงานฯ